

# เมืองตงก่วนจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ปารีส มุ่งแสดง การเชื่อมต่อกับโลกผ่านการผลิต

เทศบาลเมืองตงก่วนประกาศจัดนิทรรศการภาพถ่ายริมตงก่วน ณ โรงแรม Oriental Paris ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคมนี้ เพื่อแสดงถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกและวัฒนธรรมเมืองที่หลากหลาย ด้วยการจัดแสดงภาพถ่ายที่งดงามโดยช่างภาพจีนและต่างประเทศจำนวนกว่า 70 ภาพ เมืองตงก่วนซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนได้นำเสนอความงามและความสามารถในการผลิตของเมืองสู่สายตาโลก และแสดงให้เห็นว่าเมืองแห่งนี้ยินดีเปิดรับการเชื่อมต่อกับทั้งโลก

งานเปิดตัวนิทรรศการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากแวดวงศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานทูตจีนในฝรั่งเศส บริษัทจีนต่าง ๆ และสื่อมวลชน โดยมีคุณ Sun Yuming ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานทูตจีนในฝรั่งเศส คุณ Li Cuiqing รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสังกัดคณะกรรมการเทศบาลเมืองตงก่วนแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคุณ Pascal Roussel ผู้อำนวยการภาควิชาการตลาดวัฒนธรรมของวิทยาลัย Ecole Normale Supérieure เป็นผู้กล่าวคำปราศรัย

คุณ Pascal Roussel กล่าวว่า “ผมเคยไปประเทศจีนมาหลายครั้งและได้เห็นการลงทุนและเศรษฐกิจเติบโตทั้งในมณฑลกวางตุ้งและประเทศจีน เมืองตงก่วนมีตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ดีมาก เนื่องจากอยู่ใจกลางเขตเมืองต่าง ๆ ทั้งฮ่องกง มาเก๊า กว่างโจว และเซินเจิ้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ผมเชื่อว่าเมืองแห่งนี้จะกลายเป็นเมืองที่มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น จากการคว้าประโยชน์จากโครงการอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าที่คึกคัก”

อันที่จริงแล้ว เมืองตงก่วนมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสมาอย่างยาวนาน เมื่อปี 1904 ช่างภาพชาวฝรั่งเศสชื่อ Earnest ได้เดินทางมายังสวนเค่อหยวนในเมืองตงก่วน และได้นำภาพที่เขาถ่ายในสถานที่ดังกล่าวไปทำเป็นไปรษณียบัตรเพื่อส่งให้เพื่อนของเขาในฝรั่งเศส เขียนว่า “นี่เป็นรูปที่สวยงามที่สุดที่ฉันถ่ายในประเทศจีน” ภาพดังกล่าวถือเป็นภาพเมืองตงก่วนที่เก่าแก่ที่สุดที่ถ่ายโดยชาวต่างชาติ

ตั้งแต่จีนได้ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศมากขึ้น การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองตงก่วนกับฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ ได้ดำเนินขึ้นผ่านการผลิต

คุณ Li กล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการว่า “การเปิดกว้างมีรากฐานลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเมืองตงก่วน เมืองแห่งนี้เป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปและการเปิดเมืองรับเศรษฐกิจแบบเปิดกว้าง เมืองตงก่วนได้ร่วมมือทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดกับกว่า 200 ประเทศและดินแดน ด้วยภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ

มือทางเศรษฐกิจระดับโลก และมีส่วนสร้างโอกาสให้ตะวันออกได้พบกับตะวันตก”

คุณ Pascal Roussel เชื่อว่า แม้เมืองตงก่วนได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกอยู่แล้ว ด้วยการจัดงานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ณ มณฑลกว่างตุง (Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo) แต่นิทรรศการภาพถ่ายนี้ก็ทำให้ฝรั่งเศสได้มีโอกาสสัมผัสเมืองตงก่วนที่เปิดกว้างมากขึ้น

นิทรรศการภาพถ่ายนี้ออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองตงก่วนใน 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ “Bay Area Metropolis, Quality Dongguan” “Art of Manufacturing” และ “Connection to the World” นอกจากนี้ภายในนิทรรศการยังมีการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมสุดพิเศษของเมืองตงก่วนด้วย ทั้ง Guanxiang, Xinchang Drum และ Kylin

ที่มา: เทศบาลเมืองตงก่วน

AsiaNet 82072